

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## TAKUNI – แววกิ่งกำไรจะมี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลิจิว์หัว...

ก็ต้องกล่าวว่า เห็นตลาด หรือ SET Index แล้ว เป็นไปได้ว่าในระยะ สัปดาห์นี้ จนไปถึงสัปดาห์หน้า หากยังไม่ผ่านระดับ 1650 ไปได้จริงๆ ก็เริ่มจะมีแนวอย่างที่ว่าแล้วล่ะนะ และแววกิ่งกำไรนั้น อาจจะเน้นไปที่ตัวเล็ก ๆ ตัวจิ๋ว หรือที่ถุกมองว่าเป็นหุ้นกิ่งกำไรนั้นแหละครับ... ก็คงจะ อย่างเดิมๆ ที่เคยเป็นมานั้นแหละครับ เวลาที่ตลาดเหวี่ยงๆ ซึมๆ หรือ เล่นในทาง Sideways Down ด้วยแล้ว หุ้นกิ่งกำไรส่วนใหญ่ ก็เหมือนจะออกอาการ ปลากะตักได้นี้... ก็ต้องรอดูกันแหละครับว่า ถ้าตลาดจะไม่ไหว หรือหากหลุด 1625 ลงมาด้วยแล้วนั้น จะกลายเป็นเล่นทางลงอีกระลอกหรือไม่ แล้วนั้นไม่เท่าไรหรอกครับ มันจะเรื่องใหญ่มากกว่านั้น หรือ อย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า “แนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไป” ใครที่กล่าวว่า มีแนวโน้มดี มีแนวโน้มที่น่าสนใจมาก่อนหน้านี้ จะยังยืนยันคำนั้นอยู่หรือไม่... เหนือเมฆได้กล่าวไว้แล้ว อย่าเอาเรื่องของเทคนิคไปเอ่ย เวลาจะเอ่ยถึงปัจจัยพื้นฐาน ก็ให้เอ่ยปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียว ส่วนปัจจัยทาง ด้านการแก่งตัวในเชิงเทคนิคนั้น ก็ต้องว่ากันไปตามเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขในทางร้ายๆ ยังไม่หมดไปอย่างชัดๆ ก็อย่าได้กล่าวหาว่า แนวโน้มระยะกลางดูดี... เขาเป็นว่า ระดับ 1680 ย้ำอีกทีก็แล้วกันนะครับ หากยังไม่ผ่าน ไปยืนให้ได้อย่างเด็ดขาด รูปแบบของแนวโน้มระยะกลางๆ ยังไม่ถือว่า จะให้น้ำหนัก ในทางที่ดีได้เต็มร้อย ต่อให้เห็นพื้นที่ 1670-1680 (ถ้าจะมีนะ) ก็ยังต้องเฝ้าจับตาดูเลยว่าจะเอาอย่างไร... แต่สิ่งที่ต้องระวังหนักๆ ใน 1-2 สัปดาห์นี้สิ อาจจะน่าห่วงกว่า หากยืน 1630-1625 ไม่ได้ หรือ ยิ่งถ้าหลุด 1620 ด้วย ยิ่งจะแย่

### ดูตามเกม...

เกมก่อนหน้านั้น ขึ้นมาก็เหมือนจะน่ากลัว แต่พอเห็นการพักตัวได้สักระยะ แล้วมาเริ่มมี Volume พร้อมกับการขยับขึ้นของราคา ทำให้ดูว่า เกมนี้ อาจจะยังไม่จบลงง่ายๆ มีลุ้นยาวๆ ได้

- แนวรับ : ... 1.60-1.55 หรือ ไม่ต่ำกว่า 1.50 ไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ... 2.20-2.40 และรอบยาวหน่อย หัวใจ 3.0

Price Chart...(TAKUNI)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TAKUNI...** จากการเห็นเส้น MA. มีการ เรียงตัวในภาวะกระทิง ที่ระดับราคา 1.5 โดยประมาณ นั้นแปลว่า เราสามารถจะคาดหวัง การขึ้นต่อเนื่อง แบบรอบอย่างๆ หน่อย ก็มองได้ถึง 3.00 ซึ่งที่ระดับ 2.20-2.40 อาจจะเป็นพื้นที่ของการพักตัวในรอบนี้ หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องพักตัวก็ไม่แปลกนะ... ด้วยภาพ ของโครงสร้างใหญ่ๆ แนวโน้มมีโอกาสจะขึ้นแรงๆ ได้ และที่ผ่านมาก็เข้าข่ายมีการพักตัวมาบ้างแล้ว การขึ้น ในระลอกนี้ อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการพักตัวอีกเลย ก็เป็นไปได้เช่นกัน... แต่อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมานี้ ต้อง ไม่เห็นการลงมาเล่นต่ำกว่า 1.50 ก่อนด้วย น่าจะดีกว่า เพราะการต่ำกว่านี้ แปลว่า ยังไม่พร้อมขึ้นในช่วงนี้